

# หนังสือพิมพ์มั่นคง

ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2015

## ศาสนสงค้ำวยพรของศิษยาภิบาลอวูโส

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและสงาราคีของพระเยซูฮอวาห์ขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่า  
คุณเกิดมามีที่จะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดที่บังคลุ้มชนชาติทั้งหลายแต่พระเยซูฮอวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นสงาราคีของพระองค์เหนือเจ้าและ  
บรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้า”  
(อิสยาห์ 60:1-3)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ในการจัดเตรียมแห่งยุคสุดท้ายของพระองค์รับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ซึ่งจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนั้นพระเจ้าไคทรงตั้งคริสตจักรมั่นคงขึ้นที่นั่นในปี 1982 และพระองค์เองไคทรงนำคริสตจักรแห่งนี้มาโดยตลอด ขอให้เรากวาย การขอบพระคุณและสงาราคีแด่พระองค์

ในปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่ 32 ของคริสตจักรพระเจ้าไคทรงประทานหัวข้ออธิษฐาน 4 หัวข้อให้กับคริสตจักร ได้แก่ “เราจะ กระทำสิ่งนั้น” “พันธกิจ” “สถานนมัสการที่ส่องสว่าง” และ “พระราชกิจแห่งการสร้างขึ้นใหม่” ในช่วงปีนั้นพระองค์ได้ ทรงอวยพระพรมั่นคงให้บรรดาผู้ถึงการจัดมาตรฐานฝ่ายวิญญาณ มีความหวังสำหรับที่อยู่อาศัยในยูเรเชียใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในสวรรค์ และได้ประทานความหวังแก่กระทั่งในเรื่องการเข้าสู่พื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองแห่งภคภูมิต่างกัน

นอกจากนี้ ในปี 2015 เราจะได้รับพระพรอย่างเหลือล้นเหนือจินตนาการผ่านฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่และ กวายสงาราคีที่ยิ่งใหญ่กว่าแด่พระเจ้า ดังนั้นขอให้เราพิจารณาหัวข้ออธิษฐานที่พระเจ้าทรงมอบให้เราประจำปี 2015 และวิธีการที่จะได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเรา

หัวข้อแรกได้แก่ “สงาราคี” – เราควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เลื่อมใสมากขึ้นและกวาย “สงาราคี” ที่สมบูรณ์แบบแด่พระเจ้า

ฮักกัย 2:9 กล่าวว่า “พระเยซูฮอวาห์จอมโยธาตรัสว่า ‘สงาราคีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งเดิมนั้น’ พระเยซูฮอวาห์จอมโยธาตรัสว่า ‘และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้’”

ในทามกลางคริสตจักรมากมายในโลกคริสตจักรมั่นคงขึ้นที่นั่นเป็นคริสตจักรที่ก่อตั้งขึ้นในการจัดเตรียมของพระเจ้า และก่อตั้งขึ้นโดยพระองค์เอง คริสตจักรแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์แห่งการทำให้การจัดเตรียมแห่งวาระสุดท้ายสำเร็จเป็นจริงและกลายเป็นสงาราคีที่สมบูรณ์แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ดังนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีกระแสฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้คริสตจักรเขาใจถึงความลึกซึ้งแห่งพระทัยของพระเจ้าและการจัดเตรียมของพระองค์เพื่อมั่นคงขึ้นเพื่อเป็นพยานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์และเพื่อมีประสบการณ์ กับความยุติธรรมของพระองค์ผ่านทางผู้เลื่อมใส แนนอน พระเจ้าไคทรงรับเกียรติอย่างยิ่งใหญ่มาจนถึงวินาทีนี้โดยผ่าน การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจอย่างต่อเนื่องของมั่นคงขึ้นในประเทศและต่างประเทศ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายของพระ

กิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจในอิสราเอลซึ่งถือเป็นที่สุดปลายแผ่นดินโลก แต่พระเจ้าทรงต้องการที่จะได้รับสงาราคีมากกว่าครั้งเดิม

ยิ่งกว่านั้น สงาราคีนี้จะส่งผลกระทบต่อคนทุกชนชาติและเขาจะพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ก็ต่อเมื่อสงาราคีครั้งนี้ยิ่ง โดดเด่นกว่าสงาราคีครั้งเดิมแบบเทียบกันไม่ได้เท่านั้น ดังนั้น ในปี 2015 เราควรให้ความสำคัญกับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้เลื่อมใสอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสิ่งนี้จะทำให้เราได้รับพระพรอย่างล้นเหลือที่พระเจ้าทรง จัดเตรียมไว้และกวายสงาราคีที่สมบูรณ์แบบแด่พระองค์

หัวข้อที่สองได้แก่ “ผล” – ขอให้เรากวาย “ผล” ของฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์อันงดงามที่พระเจ้าปรารถนา

1 เธสะโลนิกา 5:23 กล่าวว่า “และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและขาพเจอาอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการคิดเสียจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา”

ในมุมมองของพระเจ้าผู้คนฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์เป็นผลที่สมบูรณ์แบบของการเตรียมมนุษย์ นำดาและการเสีย สละของผู้เลื่อมใสให้เกิดการไหลบ่าของกระแสฝ่ายวิญญาณที่ทำให้ผู้คนก้าวหน้าไปสู่ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น เราต้องไม่เพียงแต่คิดถึงกับกระแสฝ่ายวิญญาณอย่างเหนียวแน่นเท่านั้น แต่ เราต้องก้าวออกไปในโลกด้วยผาเซ็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจและน้ำดวงวิญญาณจำนวนมากมีองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อทำเช่นนั้นเราก็เกิดผลฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ทั้งดงามและสมบูรณ์แบบ

การจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแห่งนี้ในยุคสุดท้ายไม่อาจทำให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยผู้เลื่อมใส โดยลำพังหรือโดยผู้คนฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์เพียงไม่กี่คน พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จลุล่วงได้ก็ต่อเมื่อผู้คนจำนวนมากเข้าสู่ ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์และมีส่วนร่วมกับนิมิตของผู้เลื่อมใสเท่านั้น

หัวข้อที่สาม ขอให้เราสร้าง “สถานนมัสการอันงดงาม” ซึ่งสงาราคีของพระเจ้าจะอยู่ในสถานที่แห่งนั้น

วิวรณ์ 21:10-11 กล่าวว่า “ท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้น ไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั้น คือกรุงเยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ซึ่งกำลังลอลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า เมืองนั้นประกอบด้วยสงาราคีของพระเจ้า ใสสว่างดุจพลอยมณีอันหา

ค่ามิได้เช่นเดียวกับพลอยหยกอันใสเหมือนแก้วผลึก”

พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางเพื่อให้คริสตจักรสร้างสถานนมัสการอันงดงามและรุ่งเรืองซึ่งเตือนให้ระลึกถึงภาพแห่งสงาราคีของยูเรเชียใหม่เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงหวังให้สถานนมัสการเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าจะได้รับการกวาย เกียรติด้วยคำสรรเสริญและความขำเกรงจากบรรดาบุตรที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ โครงการขนาดใหญ่ของการสร้างสถานนมัสการนานาชาติและอภิสถานนมัสการนี้จะเริ่มดำเนินการในทันทีเมื่อพระพรอย่างล้นเหลือเริ่ม หลังไหลเข้ามาในคริสตจักร ผมขอวิงวอนให้ท่านเข้าร่วมในสงาราคีอันรุ่งเรืองนี้ด้วยการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงต้องการ

หัวข้อสุดท้าย ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นจะถูกสำแดงให้ปรากฏเหนือจินตนาการ

“ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่” หมายถึง ฤทธิ์อำนาจที่สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดที่พระเจ้าไคทรงสร้างไว้ในที่เหล่านั้นขึ้นมาใหม่ (ปฐมกาล 1:3) พระราชกิจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ถูกสำแดงออกมาให้เห็นในรูปแบบที่ว่า ความรักของผู้เลื่อมใสซึ่งอยู่เหนือความยุติธรรมได้ทำให้เสรีภาพแห่งการตัดสินใจของมนุษย์ยอมจำนนและเปลี่ยนแปลงจิตใจดั้งเดิม พระราชกิจเช่นนี้จะสำแดงให้ปรากฏยิ่งใหญ่มากขึ้น

ปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยความบาปและความชั่วมากมายแทบจะหาความดีไม่เจอ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ผู้คนจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่จะเปลี่ยนแม้กระทั่งผู้คนชั่วร้ายซึ่งยากที่จะได้รับความรอด (เช่น ผู้คนอย่างยูดาอิสตารีโอท) คนเหล่านี้จะถูกเขาลงต่อพระนามของพระเจ้า ผู้คนจากทุกชนชาติจะถูก นำมาสู่หนทางแห่งความรอด สู่คำตอบ และสู่พระพรด้วยวิธีการนี้

พี่น้องศิษยาภิบาลและสมาชิกของคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรเกือบ 1 หมื่นแห่งที่รักทุกท่าน เรามียุคสมัยที่เรากำลังทำในปี 2015 เพื่อทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับวาระสุดท้ายสำเร็จ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะกลายเป็นผลฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว มุ่งทำให้การจัดเตรียมแห่ง ยุคสุดท้ายสำเร็จพร้อมกับผู้เลื่อมใสของท่าน และเขาผู้ยูเรเชียใหม่ที่เต็มไปด้วยสงาราคีของพระเจ้า

# “อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไรประโยชน์”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไรประโยชน์เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไรประโยชน์นั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้” (อพยพ 20:7)

พจนานุกรมฉบับคอลลินส์ให้คำจำกัดความของการ “ออกนามใครบางคนอย่างไรประโยชน์” ว่าเป็นการแสดงออก ถึงการไม่ให้เกิดประโยชน์เมื่อชื่อของคนบางคน ดังนั้นการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์จึงหมายถึงการไม่ออกพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่มีเกียรติพระเจ้า

พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนที่ออกพระนามของพระองค์อย่างไรประโยชน์ไว้โดยไม่ถูกลงโทษ ตอนนี้ขอให้เราจะลึกลง ไปสู่เหตุผล 3 ประการที่ว่าทำไมการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์จึงสมควรถูกลงโทษ

**ประการแรก** สิ่งนี้หมายความว่าเราไม่เชื่อในพระเจ้าผู้สร้าง ดังนั้นการกระทำดังกล่าวจึงเป็นบาป

ในบรรดานักปรัชญาที่พยายามจะมองลึกลงไปในชีวิตและสิ่งต่างๆ มีบางคนที่ว่าพระเจ้าตายแล้วและคนทั่วไปบางคนพูดอย่างลึกซึ้งมองว่าไม่มีพระเจ้า

นักบินอวกาศคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าเขามองไม่เห็นพระเจ้าหลังจากเขาบินอยู่ในอวกาศ อย่างไรก็ตาม นักบินอวกาศชาวอเมริกันคนหนึ่งหลังจากที่เขาเดินทางไปในอวกาศแล้ว ได้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านักบินอวกาศชาวรัสเซีย ต้องรู้ว่าสิ่งที่เขามองเห็นและคนพบนั่นเล็กน้อยสักเพียงใดเมื่อเทียบกับจักรวาลทั้งหมด แต่เขาพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลไม่มีตัวตนหลังจากที่มองเห็นเพียงส่วนเล็กๆ ของจักรวาลทั้งหมด นี่คือการพูดที่โง่เขลา

สดุดี 53:1 กล่าวว่า “คนโง่ไร้พินิจใจของตนว่า ‘ไม่มีพระเจ้า’ เขาทั้งหลายก็เลวทรามลงและกระทำความชั่วช้าที่น่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี” ถ้าเรามองดูสิ่งต่างๆ ด้วยจิตใจดมแรกก็สามารถค้นพบหลัก

ฐานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่มาตามที่เราต้องการ (โรม 1:20) นอกจากนี้ นักเทศน์หลายคนเป็นพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่บางคน มีจิตใจแข็งกระด้างปฏิเสธพระเจ้า และออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์ สิ่งนี้ถือเป็นความบาปที่นำไปสู่การ ลงโทษอย่างแน่นอน

**ประการที่สอง** การออกพระนามของพระองค์อย่างไรประโยชน์คือการเยาะเย้ยพระเจ้า ดังนั้นการกระทำนี้จึงเป็นความบาป

การเยาะเย้ยคือการปฏิบัติกับบางคนอย่างไม่ให้เกิดเกียรติหรืออย่างเย้ยหยัน คนที่กล่าวยเยาะเย้ยพระเจ้าผู้สร้างจะเป็น คนไร้ความคิดบาปใดอย่างไร

สดุดี 96:4 กล่าวว่า “เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระเจ้าทั้งหลาย” อพยพ 33:20 กล่าวว่า “พระองค์จึงตรัสว่า ‘เราจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้’” เหมือนที่เขียนไว้ว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ (1 ทิโมธี 6:16)

ในเกาหลีเราไม่เรียกพ่อแม่ของเราหรือคนที่เราเคารพนับถือด้วยชื่อแรกของเขาอย่างไม่คิดด้วยซ้ำไป เมื่อเราตบเท้ากับ คนเหล่านั้นโดยตรง เราใช้ชื่อตำแหน่งที่ให้เกิดเกียรติ คนอิสราเอลเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาไม่กล่าวพระนามของพระเจ้า ด้วยริมฝีปากของเขาด้วยซ้ำไป เมื่อเขาอ่านเจอบพระนาม “พระเจ้าพระเจ้า” ในพระคัมภีร์คนเหล่านั้นจะกล่าวว่า “อาโดนาย” ซึ่งหมายถึง “องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์” โดยไม่เยาะเย้ยพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยตรง

แต่ในปัจจุบัน แม่แต่ผู้เชื่อบางคนก็ใช้พระนามของพระเจ้าหรืออ้างอิงพระคัมภีร์เพื่อพูดเรื่องตลกที่ไร้เป้าหมายซึ่งเป็นการเยาะเย้ยพระเจ้า พระวาจาในพระคัมภีร์คือพระเจ้า ดังนั้นถ้าบางคนไม่ให้เกียรติพระคัมภีร์กล่าว สูดหายใจสิ่งนี้ ก็หมายความว่าเขาไม่ให้เกียรติและเยาะเย้ยพระเจ้า

การพูดโกหกในพระนามของพระเจ้าคือการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์เช่นกัน สมมุติว่าคนหนึ่งมีแนวคิดซึ่งเป็นการคิดของตนเอง แต่เขาพูดว่าเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือเป็นเสียงเรียกของพระองค์วิญญาณ ถ้าเขาออกพระนามของพระเจ้าด้วยวิธีนี้ นี่ก็คือนิสัยที่หยาบคายมาก

พระเจ้าทรงรู้จักความคิด จิตใจ คำพูด และการกระทำของเราและจะทรงพิพากษาตามสิ่งที่เราได้กระทำ ถ้าเราเชื่อใน เรื่องนี้เราไม่สามารถทำบาปที่เป็นการกล่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์และเยาะเย้ยพระองค์

ดังนั้นเราควรระวังอีกสิ่งหนึ่ง ถ้าเราอ้างพระเจ้าเราต้องระวังระวังอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อมโยกับพระเจ้า รวมทั้งการออกพระนามของพระองค์

เมื่อเราอ่านหรืออ้างอิงจากพระคัมภีร์เราต้องทำสิ่งนั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้า เราต้องทะนุถนอมสถานนมัสการและสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในนั้นและปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างระมัดระวัง ถ้าเราบริษัศชอบการเงินของคริสตจักรเราต้องใส่ใจในนั้น อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ถ้าเราทำให้อายุหรือแก่ในคริสตจักรเสียหาย เราต้องไม่หลบเลี่ยงความรับผิดชอบ เราควรดูว่าแม่แต่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ก็ถูกถวายไว้ให้เป็นทรัพย์สินของพระเจ้าแล้ว

เมื่อเราพูดถึงคนบางคนซึ่งพระเจ้าทรงรับรองด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์หรือเกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณ บริสุทธิ เราต้องระวังระวังที่จะไม่พิพากษาหรือพูดจาหยาบคายด้วยความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเราเอง เหมือนที่กล่าว ไปแล้วว่าเราอ้างพระเจ้าเราจะพยายามปฏิบัติกับทุกสิ่งที่เป็นของพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้า

**ประการที่สาม** ผู้คนพูดโกหกในพระนามของพระเจ้า

พระคัมภีร์เดิมชี้ให้เห็นถึงพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จซึ่งชักนำผู้คนไปในทางที่ผิดด้วยการประกาศในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าเป็นพระคำของพระเจ้าหรือคำพยากรณ์ที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าเตือนคนเหล่านี้ไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 18:20 ว่า “แต่ผู้พยากรณ์คนใดบังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเรามีได้บัญชาให้กล่าวหรือผู้ใดบังอาจในนามของ พระอื่นผู้พยากรณ์นั้นต้องมิโทษถึงตาย”

ถ้าคนหนึ่งกล่าวที่จะพูดโกหกภายใต้พระนามของพระเจ้า การลงโทษที่เขาจะได้รับคือความตายและคนเช่นนี้พาดตนเอง ไปอยู่ภายใต้การถูกลงโทษ (วิวรณ์ 21:8) ถ้าเขาสัญญาในพระนามของพระเจ้าและไม่มีภยาสัญญาอัน สิ่งนี้คือการพูด โกหกในพระนามของพระเจ้าเช่นกันและเป็นการออกพระนามของพระองค์อย่างไรประโยชน์ ดังที่เลวีนิติ 19:12 กล่าวไว้ว่า “อย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จหรือกระทำให้พระนามพระเจ้าของเราเป็นที่เหยียดหยาม เราคือ พระเยโฮวาห์”

แต่ในปัจจุบันแม่แต่ผู้เชื่อบางคนก็พูดโกหกโดยพระนามของพระเจ้า เขาพูดเป็นนิสัยว่า “ผมได้ยินพระสุรเสียงของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่กำลังอธิษฐาน” หรือ “พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ” แม่ถึงนั้นไม่ใช่งานของพระเจ้า เลยก็ตาม

แน่นอนบุตรของพระเจ้าควรได้ยินพระสุรเสียงของวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการทรงนำจากพระองค์ แต่ไม่ใช่บุตรทุกคนสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ยิ่งหากำจัดบาปทิ้งไปและแทนที่บาปเหล่านั้นด้วย ความจริงมากเท่าใด เขาก็สามารถได้ยินพระสุรเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แม่เขาจะได้ยินพระสุรเสียงในระดับหนึ่ง แต่ก่อนที่จะจะสามารถได้ยินพระสุรเสียงนั้นเต็ม 100% เขาต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝนเพื่อห้รู้พระสุรเสียง นั้นอย่างแม่นยำ ฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถห้รู้พระสุรเสียงอย่างแม่นยำ เราต้องไม่ด่วนสรุปว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นการ ทำงานของพระวิญญาณหรือไม่

หลักการเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอื่น ๆ เช่น ความฝันหรือนิมิต ยกตัวอย่าง ความฝันบางอย่างมาจากพระเจ้า แต่ความฝันบางอย่างมาจากความคิดของบุคคลหรือจากซาตาน เราพูดอย่างง่าย ๆ ไม่ได้ว่าความ ฝันของเรามาจากพระเจ้า และเมื่อบางคนพูดกับเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสต์บางสิ่งกับเขา เราต้องใช้วิจารณญาณ เราต้องไม่พูดว่าสิ่งนั้น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” พระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราต้องมีความรอบคอบมากขึ้น

บางคนพบกับภัยพิบัติเพราะความบาปของตนเอง แต่เขาก็กลับพูดว่า “พระเจ้าทรงดีสอนเขา” เมื่อทุกสิ่งเป็นไปตามที่ เขาต้องการเขาจะพูดว่า “พระเจ้าทรงอวยพรผม” แต่เมื่อสิ่งเดียวกันนั้น ไม่ได้เป็น ไปอย่างราบรื่นหลังจากช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป เขาจะพูดว่า “พระเจ้าทรงขัดขวางผม” เขาเปลี่ยนคำพูดของตนแบบนี้และเขาใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องจนเป็นนิสัย บางคนคิดว่านี่เป็นคำประกาศแห่งความเชื่อ แต่การใช้พระนามของพระเจ้าอย่างสะเพร่าเพื่ออวด อ้างตัวเองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ผู้คนที่ยอมรับพระเจ้าในทุกสิ่งจะระมัดระวังมากขึ้นที่จะเอ่ยชื่อพระนามของพระเจ้าด้วยริมฝีปากของตนและเขาจะประพฤติตนอยู่ในความจริง

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ถ้าท่านให้เกิดเกียรติพระเจ้าจากจิตใจของท่าน ท่านจะไม่ออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์และท่านจะทำทุกสิ่งด้วยความยำเกรงพระเจ้า

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะได้รับเกียรติของพระเจ้าและคำพูด ทุกคำและการกระทำทุกอย่างของท่านจะได้รับการรับรองจากพระองค์ (1 ซามูเอล 2:30) และได้รับการทรงนำเขาไปสู่ สถานที่อันรุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์

## พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำเพ็ญกิจ** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกิจด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

## หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาที่ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
  - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาที่ว่าเราได้รับเกียรติไทยความคิดบาปด้วยพระ โลกิแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
  - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาที่ว่าเราได้รับเกียรติไทยความคิดบาปด้วยพระ โลกิแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
  - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาที่ว่าเราได้รับเกียรติไทยความคิดบาปด้วยพระ โลกิแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์ เท่านั้น
  - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบทปริศนาที่ว่าเราได้รับเกียรติไทยความคิดบาปด้วยพระ โลกิแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์ เท่านั้น
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”  
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ทั้งกลางมนุษย์ตัวได้”



# ท่านเป็นภานะฝ่ายวิญญาณซึ่งพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้แล้วหรือยัง?

พระเจ้าแห่งความรักทรงปรารถนาที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและพระองค์ทรงมองหาคนงานที่สามารถทำให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จผ่านการทำงานอย่างร้อนแรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายนี้ เพื่อจะเป็น ภานะที่พร้อมให้พระเจ้าทรงสามารถใช้การได้ เราต้องพร้อมที่จะมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานสามข้อ ขอให้เราพิจารณามาตรฐานทั้งสามข้อนี้และเปลี่ยนเป็นภานะซึ่งพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้อย่างสมบูรณ์

## 1. ภานะที่สะอาด

2 ทิโมธี 2:21 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภานะที่มีเกียรติซึ่งคิดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง” เหมือนที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราต้อง เป็นภานะที่สะอาดก่อนที่นายจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

ณ จุดนี้เราควรเข้าใจว่าขั้นตอนการชำระล้างของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปตามความรักที่แต่ละคนมีต่อพระเจ้า ความเชื่อที่เขา มีในพระองค์ และความหวังของเขาในเรื่องสวรรค์ ครั้งแรกบางคนอาจรอนรน แต่อีกไม่นานความรอน รอนนั้นเชือกเย็นลงและความเชื่อของเขาก็เป็นแต่อย่างบางคนถึงกับหันกลับไปสู่ความโสมมของโลก ในบางกรณีเขารู้ ร้ายยิ่งกว่าแต่ก่อนและเสื่อมลงตามแนวทางของโลก (2 เปโตร 2:20)

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเชื่อพระเจ้า รักพระองค์ และมีความหวังในเรื่องสวรรค์อย่างแท้จริงเราจะพยายามค้นหาตัวเองให้ พบและรู้ฟื้น ตนเองขึ้นมาใหม่และกลายเป็นภานะที่สะอาด (2 โครินธ์ 7:1) เราจะเป็นภานะที่พร้อมและเข้าร่วมใน พระราชกิจอันร้อนแรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเท่านั้น

1 เปโตร 4:7 กล่าวว่า “แต่สิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำแดงกิริยาเสี้ยมเจียมตัวและ จงเฝ้าระวัง ในการอธิษฐาน” ดังนั้นเราควรเฝ้าระวังอธิษฐานและสำแดงกิริยาเสี้ยมเจียมตัวมากยิ่งขึ้นในวาระสุดท้าย ด้วยความพยายามนี้และ โดยการบริหารเอาพระคุณและกำลังจากพระเจ้าและความช่วยเหลือของพระวิญญาณ เรา ก็ สามารถเป็นที่สะอาดโดยไม่ดำเนินหรือจุดค้างพรอยเลย

## 2. ภานะที่เหมาะสมกับจุดประสงค์

เมื่อเลือกภานะหนึ่งเดียวจากหลาย ๆ ภานะเราต้องพิจารณาว่าเราจะใส่อาหารชนิดใดในภานะนั้น จากนั้นเรา ต้องใช้ภานะนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงทำการเพื่อแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ ทรงเลือกและทรงใช้ภานะที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ทรงตั้งไว้แต่ละอย่าง พระองค์ทรงทราบดีว่าภานะสะอาดและมี ขนาดใหญ่เพียงใดและพระองค์ทรงทราบว่าเราเหมาะสมกับจุดประสงค์ใดมากที่สุด

พระเจ้าทอดพระเนตรดูภายในจิตใจของเรา พระองค์ทรงพิจารณา ระดับความสะอาดและขนาดของภานะแห่งจิตใจ ของเรา และพระองค์ทรงใช้เราเพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสมที่สุด พระองค์ทรงพิจารณาระดับความสามารถของ เราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราควรคิดว่าพระเจ้าทรงสามารถใช้เราเพื่อจุดประสงค์ใดในแผ่นดินของพระเจ้าและเตรียมตัว เราให้พร้อมเพื่อจุดประสงค์นั้น แต่งจำไว้ว่าเราไม่ควรตัดสินใจด้วยความคิดของเราเองหรือเพราะงานบางชนิด ดูน่าสนใจ แต่เราควรรับ การทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการอธิษฐาน

เหมือนที่บันทึกไว้ในฟิลิปปี 2:13 ว่าพระเจ้าทรงประทานความหวังให้กับเรา ทรงกระทำกิจอยู่ภายในเราและเพื่อให้เรา ประพฤติตามชอบพระทัยอันดีงามของพระองค์และทรงนำเราไปบรรลุถึงความหวังนั้น ดังนั้นเมื่อเราทูลขอพระเจ้าใน การอธิษฐาน พระองค์ทรงช่วยให้คนพบงานที่เหมาะสมกับเราที่สุดและเป็นงานที่เราที่มีความถนัด

แต่จุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงใช้เราไม่ได้ถูกขีดเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกเดียวสำหรับเรา พระเจ้าทรง สามารถใช้เราในงานที่หลากหลายและในแนวทางที่มีคุณค่ากว่าที่เราคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไป トラบใดที่เราชำระภานะแห่ง จิตใจของเราให้สะอาดและทำให้จิตใจของเราถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า

ถึงกระนั้น สิ่งที่เราควรทำคือการเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ แม้ ว่าเส้นทางในการทำงานของเราในแผ่นดินของพระเจ้าได้ถูกกำหนดไว้แล้ว แต่เราต้องไม่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเตรียม ตัวเพิ่มเติมและไม่คิดว่านี่คือการสิ้นสุดแห่งการเตรียมตัวของเรา แต่เราควรพยายามอย่างค่อนเนื่องเพื่อจะเป็นภานะที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อการ ใช้งานของพระเจ้า

จากการที่เราพัฒนาระดับให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เราก็สามารถเป็นภานะที่เตรียมไว้เป็นอย่างดีที่พระเจ้าทรงใช้ได้ ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเราเมื่อใดก็ตามและ ไม่ว่าพระองค์ทรงออกแบบเราไว้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เมื่อมีภานะที่ ถูกเตรียมไว้พร้อมในคนต่าง ๆ เช่นนี้แล้ว เราก็สามารถเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ความพร้อมพร้อมในเรื่องพระคำและการอธิษฐานคือรากฐานสำคัญ เราควรเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณและพัฒนาความสามารถของเราและกลายเป็นภานะที่รับ การเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

## 3. ภานะที่เป็นประโยชน์กับนาย

แม้เราจะมีความหมายมากมายอยู่ในบ้าน แต่มีภานะบางชิ้นที่เราใช้บ่อย เป็นประจำ แม้นายที่เราได้ภานะชิ้นใหม่และ งดงมา แต่เราก็มักจะใช้ภานะที่เราเคยใช้ เราควรเป็นภานะเช่นนั้นสำหรับพระเจ้าและผู้อื่นที่เชื่อฟังพระองค์คือ ภานะเช่นนั้น

กล่าวคือ พระเจ้าทรงใช้คนที่เชื่อฟังพระองค์มากกว่าภานะอื่น พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจให้คนเหล่านั้นมาก กว่าและทรงต้องการให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ในขณะที่เดียวกัน คนเหล่านี้จำเริญขึ้นเป็นภานะที่ใหญ่โตและมีค่า มากขึ้นเช่นกัน

แน่นอน ความคุ้นเคยกับการใช้สิ่งที่ใหม่ต้องใช้เวลานานใด การที่เราจะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ก็ต้องใช้ เวลาด้วยเช่นกัน และ

กว่าจะถึงจุดนั้นเราต้องผ่านขั้นตอนของการฝึกร่อน แต่ถ้านั่นมีจิตใจภายในที่ดีและสะอาด เขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นภานะที่เจ้าของรู้สึกสบายใจที่จะใช้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราควรพยายามอย่างหนักเพื่อ จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ เราจะเป็นภานะอันทรงเกียรติที่มีค่าหรือเป็นภานะที่ไร้เกียรติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างคน เองขึ้นมาใหม่อย่างไร

แม้เวลานี้เราไม่ใช่ภานะทองคำ แต่เราเตรียมภานะของเราเป็นอย่างดี พระเจ้าก็สามารถใช้เราได้ เราไม่ควรบ่น เรื่องคุณภาพของภานะของเรา แต่เราต้องพยายามอย่างหนักที่จะทำหน้าที่ในสถานะปัจจุบันของเราให้สำเร็จ จาก นั้นพระเจ้าจะทรงใช้เราอย่างยิ่งใหญ่และเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นภานะทองคำได้ในภายหลังเช่นกัน

ผมกับภรรยาเริ่มต้นวันของเราด้วยรายการ โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. เรารับเอา “คำอธิษฐานสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่” ของ ดร.แจร์รีค ลิโนในช่วงเวลา 7 โมงเช้าและดูรายการคำเทศนาของท่าน ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากเพราะในที่สุดผมได้พบ คำเทศนาเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์ที่ผมเฝ้าปรารถนามาตลอด

ผมพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ กลับใจ และเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์

ในปี 1988 ผมจบปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย ในสหรัฐอเมริกาและกำลังเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่นั่น แต่ทันใดนั้นผมได้รับแจ้งให้ย้ายออกจาก มหาวิทยาลัยจอร์เจียโดยไม่มีทราบเหตุผล รองอธิการบดีก็ไม่ให้เหตุผลเช่นกัน สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อภรรยาของผมถูกไล่ออกจากงานซึ่งเธอทำงานที่นั่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผม

“มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่” ในหัวงูนั้นเองผมได้ยินเสียงแว่วออกมาจากจิตใจของผมว่า “คุณคิดว่าคุณทำอะไรลงไป” และภาพเหตุการณ์หนึ่งก็ผุดขึ้นมาในความคิดของผม ผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าว่า “พระเจ้า ถ้าพระองค์ทรงพระชนม์ อยู่ขอช่วยข้าพเจ้า พระองค์ผ่านการทดสอบเขาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกด้วยเถิด” แต่ผมสับสนและผมคิดว่าพระเจ้า ไม่มีอยู่จริงและผมล้มเหลวขึ้นมา นำลายนั่นตกลงมาโดนผมและผมรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ผมกลับใจและพูดว่า “ขอโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าไม่จริง ๆ ข้าพเจ้าองค์ทรงพระชนม์อยู่ ข้าพเจ้าองค์สมควรตาย” นั่นเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตผมและผมเชื่อพระคัมภีร์มาทันทีและเริ่มแสวงหาพระเจ้า

การไม่ได้ดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าสร้างความยุ่งยากให้กับผม

ด้วยพระคุณของพระเจ้า ในที่สุดผมก็จบปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮอโรนเบิร์กซึ่งตั้งอยู่ใน รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ในปี 1992 ผมทำงานให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 1993 ผมทำงานเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทเกาหลี เทลคอม ผมพยายาม ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของผม แต่บ่อยครั้งผมล้มเหลวและมีชีวิตอยู่ในบาป ดังนั้นผม จึงตกอยู่ในความยุ่งยากอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 1994 ผมเข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟู นักเทศน์พูดเกี่ยวกับการกลับใจ ผมรู้ว่าผมไม่ได้กลับใจตลอดชีวิตของผม ผมพยายามที่จะกลับใจ แต่ผมไม่สามารถกลับใจได้อย่างเฉพาเจาะจง ผมสังเกตเห็นความคิดชั่วร้ายบางอย่างผุด ออกจากความคิดของผม แต่ผมไม่มีความรู้ฝ่ายวิญญาณมากพอที่จะยับยั้งความคิดเหล่านั้นได้

สิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือผมขาดการอธิษฐาน และเพราะผมคิดว่าความบาปบางอย่างเล็กน้อยเกินไปดังนั้นผมจึงไม่ สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ทำบาปเหล่านั้นได้ การทำบาปและการเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนี้สร้างปัญหาให้กับผมอย่าง มากและผมทุกข์ทรมานอยู่กับการประณามตนเอง



# “ผมได้พบคริสตจักรที่มีการนมัสการ และการอธิษฐานเต็มสนไปด้วยชีวิต”

มัคนายกจังกยุน ซอย (วัย 57 ปี)

ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางวุน

ในเดือนมกราคม 2014 ผมมาถึงซิดจัทคอง ดนและตัดสินใจทำงานอย่าง ผมเดินทางไปยังบ้านอธิษฐานโอซานริและ ดูรายการอธิษฐานและการอดอาหารแด่พระเจ้าเป็นเวลา 3 วัน ผมอธิษฐานว่า “โปรดนำข้าพระองค์ไปยังคริสตจักรที่ ข้าพระองค์จะร่วมนมัสการไปจนกว่าข้าพระองค์กลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า” จากนั้นผมเริ่มค้นหาคริสตจักรผมฟัง คำเทศนาของศิษยาภิบาลที่มีชื่อเสียงหลายคนในเกาหลีผ่านรายการออกอากาศของคริสเตียนเกือบทุกวันในขณะที่ เดียวกันการทรงนำอย่างอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เริ่มต้นขึ้น

ผมค้นพบพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ผ่านรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และอ่านหนังสือของ ดร.แจร์รีค ลิ

วันหนึ่ง เมื่อโปรแกรมให้บริการโทรทัศน์ไอแพคของผมหงออยู่ ผมจึงเปิดโปรแกรมให้บริการโทรทัศน์ฟรีโปรแกรม หนึ่งในโปรแกรมนี้มีช่องโทรทัศน์คริสเตียนอยู่หลายช่องในส่วนของศาสนา ผมค้นพบโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ที่นั่น

รูปภาพของดร.แจร์รีค ลิปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์ของช่องโทรทัศน์ ผมเคยเห็นท่านในรูปภาพที่ห้องทำงานของ ศาสตราจารย์ซังเฮียว ปาร์กซึ่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยกวางวุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 1994และผมกำลังทำงานอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน ผมเริ่มฟังคำเทศนาของท่านและ

คำเทศนานั้นทำให้ผมตกใจมาก สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากที่สุดคือคริสเตียนอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับคำเทศนาที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา สิ่งที่ทำให้ผมงุนงงอีกครั้งหนึ่งก็คือฝูงแมลงปอที่บินลงมาเกาะอยู่ตามมือและตาม ตัวของสมาชิกคริสตจักร

ตอนนี้ผมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล สิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็คือที่นั่นมีหนังสือหลายเล่มรอคอยผมอยู่ ผมซื้อหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “สวรรค์ ภาค 1-2” “นรก” “วิญญาณจิตใจ ร่างกาย ภาค 1-2” และ “รากฐาน ของสติปัญญา” เมื่อผมอ่านหนังสือเหล่านี้ผมแทบจะเป็นลม ผมคิดเกี่ยวกับ 1 โครินธ์ 5:5 ที่กล่าวว่า “พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณ ของเขารอดในวันของพระเจ้า” อย่างมากผมเคยสงสัยอยู่เสมอว่าผมอยู่ฝ่ายวิญญาณที่จะได้รับความรอดหรือว่า ผมอยู่ฝ่ายเนื้อหนังที่จะถูกทำลาย คำตอบอยู่ในหนังสือ นอกจากนี้ รากเหงาของความคิดชั่วร้ายที่ผมต้องต่อสู้และผล ลัพท์ของการไม่ต่อสู้กับสิ่งนั้นถูกอธิบายไว้โดยละเอียดในหนังสือเช่นกัน

นอกจากนั้น ผมเห็นรายการคำเทศนาที่ถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นทางการเป็นระเบียบอีกมากมาย ผมฟังคำสอนเกี่ยวกับบทเรียนจาก หนังสือปฐมกาล ในคำเทศนา ดร.ลีอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างฝ่าย

วิญญาณของคำว่า “ปฐมกาล” ในยอห์น 1:1 กับ คำว่า “ปฐมกาล” ในปฐมกาล 1:1 ผมรู้สึกเอ็นไปทั้งตัวและน้ำตาเริ่มไหลลงหน้าผม จากเวลานั้นเป็นต้นมาผมเริ่มฟัง รายการคำเทศนาชุดต่าง ๆ เช่น “บทเรียนจากหนังสือวิวรณ์” “ขนาดแห่งความเชื่อ”

“วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย” และ “มารีย์ชว่มักดาลา” เป็นต้น ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางคนบังคับให้ผมทำเช่นนั้น นอกจากนั้นผมได้ยื่นเกี่ยวกับ การประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลและการนมัสการ ไตรู่งคืนวันศุกร์ด้วยเช่นกัน

ผมสมัครเข้าไปอยู่ในคริสตจักรที่มีการนมัสการและการอธิษฐานเต็มสนไปด้วยชีวิต

ในเดือนสิงหาคม 2014 ผมเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล ผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นั่นและผมมั่นใจว่านี่คือคริสตจักรที่พระเจ้าทรงนำผมมาอยู่ ผมเต็มล้นไปด้วยความตื่นเต้นและความปลาบปลื้มใจ ยิ่งกว่านั้น ในขณะที่ผมกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลครั้งที่สาม ผมสังเกตเห็นถึง การเปลี่ยนแปลงในร่างกายนของผม ผมไม่มีกลิ่นตัวอีกต่อไป

เนื่องจากโรคเบาหวาน ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากร่างกายของผมหลังจากที่เหงื่อผมไหล เมื่อตอนที่ผม โรคเบาหวานเหงื่อออกมาก ๆ สารไกลโคเจน (ซึ่งเป็นการสะสมกันรูปแบบหนึ่งของกลูโคส) จะเพิ่มปริมาณขึ้นในเหงื่อ ไวรัสในอากาศทำให้สารนี้ดูและสกปรกเหมือนอย่างมากเมื่อผสมเข้ากับของเสียที่ร่างกายขับออกมา แต่ผมอธิษฐาน อยากรอดพ้นจากเหงื่อไหลโชก แต่ผมไม่ได้กลิ่นเหม็นและผมไม่มีกลิ่นตัว

ผมเข้าร่วมในการนมัสการ ไตรู่งคืนวันศุกร์ซึ่งเริ่มเวลา 5 ทุ่มถึงตี 4 ของวันถัดไปเช่นกัน ผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอีก ครั้งและคิดว่า “ศิษยาภิบาลอวูไฮโดร.แจร์รีคก็คนนี้เป็น โครเนสมาชิกคริสตจักรของท่านอธิษฐานตลอดทั้งคืนด้วยใจ หน้าที่สละและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเช่นนี้ได้อย่างไร” ผมไม่สามารถสลัดความคิดที่ว่า “นี่คือคริสตจักรแท้ที่ผมเฝ้า มองหาโดยตลอด” ทิ้งไปได้เลย

วันที่ 31 สิงหาคม 2014 ผมใส่ชุดที่ผมไม่เคยใส่มาเป็นเวลา 10 ปีและอธิษฐานอยู่ครู่หนึ่ง ในระหว่างการอธิษฐานผม ได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจนที่ตรัสว่า “เราได้นำเจ้านี่นี้” ด้วยความรู้สึกลึกซึ้งใจอย่าง มาก ในที่สุดผมได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล และจากนั้นภรรยาของผมก็สมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2014 เธอมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าและดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยความหวัง ในเรื่องสวรรค์และความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเช่นกัน

ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากผมมีผู้เลี้ยงที่ช่วยให้ผมรู้จักพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์และมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริงยิ่งกว่านั้นผมเปี่ยมล้นด้วยความยินดีด้วยความจริงที่ว่าในความรัก ของผู้เลี้ยงผมสามารถเป็นผลของการจัดเตรียมของพระเจ้าและการเตรียมมนุษย์ของพระองค์ผมขอบพระคุณและขอ ถวายสงราห์ที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai